

THÂN MẾN GỬI ĐẾN QUÝ THẦY CÔ GIÁO, QUÝ PHỤ HUYNH
CÙNG CÁC EM HỌC SINH

Ve đã ngưng rồi thu đã sang

Hạ phai xao xác, lá thu vàng

Lòng ai nào nức ngày khai giảng

Nụ cười nào tan vào mênh mang...

Cái nắng oi ả thường ngày dường như đang dịu lại, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu, chiếc lá trên cành bằng lăng đã chuyển sang màu mới,... Đây cũng chính là thời điểm hàng triệu học sinh cả nước nô nức bước vào năm học mới. Riêng đối với thành phố Đà Nẵng chúng ta, những ngày đầu của năm học 2020-2021 lại diễn ra trong không khí thật đặc biệt - tất cả đã và đang tích cực với cuộc chiến đẩy lùi đại dịch Covid-19. Nhưng chúng ta hãy tin rằng, với sự giúp đỡ của quân dân cả nước, với ý chí quyết tâm của toàn thành phố, Đà Nẵng thân yêu sẽ nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh, khắc phục khó khăn để tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội.

Các em học sinh khối 10 thân mến!

Ngày Khai giảng năm học 2020-2021, để phòng chống dịch Covid-19, thầy trò ta không đến trường, sẽ không có cảm giác bờ ngõ của các nữ sinh lần đầu thướt tha trong tà áo dài trắng, của các nam sinh bỗng nhiên phồng phao hơn trong trang phục mới tinh. Nhưng có lẽ, dù chỉ được chào đón năm học mới qua mạng, qua truyền hình, mỗi em cũng vẫn sẽ có cảm xúc hồi hộp xen kẽ niềm vui mừng khi bước vào ngôi trường mới, với bạn bè rất mới.

Năm học 2020-2021, mái trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn nồng nhiệt đón chào gần 400 học sinh khối 10 đến từ các trường Trung học cơ sở trên địa bàn của thành phố, trong đó có rất nhiều em có điểm tuyển sinh rất cao; nhiều em xếp loại học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt những năm ở cấp THCS; nhiều em đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi cấp thành phố,... Các em đã chọn ngôi trường THPT Ngũ Hành Sơn là điểm đến tin cậy để bước tiếp thời áo trắng học đường. Nhà trường tự hào với sự có mặt của những học sinh như Lê Minh Nhật - thủ khoa với 62 điểm, đạt giải Ba môn Toán trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố; Lê Phương Thảo - 60.5 điểm; Võ Thanh Toàn và Nguyễn Huỳnh Văn Tuấn - giải Nhì môn Vật lí; Nguyễn Công Hiếu - giải Nhì môn Sinh học; Lê Hồng Trinh và Võ Thị Chi Trúc - giải Nhất môn Văn; Trần Thị Kiều Lan, Hồ Gia Khánh và Tôn Nữ Kim Ny - giải Nhất môn Lịch Sử, Trần Thị Kiều Trang và Trần Phương Tiểu Mẫn - giải Nhất môn Địa lí; Hà Lợi Lợi - giải Nhì cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp thành phố... Cảm ơn các em đã tin tưởng vào THPT Ngũ Hành Sơn, chọn mái trường này làm nơi chắp cánh tri thức!

Năm học này, học sinh khối 10 sẽ được sự dìu dắt của những giáo viên chủ nhiệm trẻ, nhiệt tâm, yêu nghề, sáng tạo trong công tác giảng dạy. Cùng với đội ngũ lãnh đạo nhà trường năng nổ, tập thể giáo viên bộ môn có chuyên môn vững vàng, cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo, gần 400 học sinh lớp 10 sẽ cùng chờ đón

những tiết học sôi nổi, bổ ích kết hợp giữa lí thuyết và thực hành cùng những phương pháp dạy học mới như các tiết dạy ngoài trời, tiết học với bảng tương tác, với đồ dùng dạy học, với phòng thí nghiệm... Hi vọng, ngôi trường mới sẽ xứng đáng với niềm tin tưởng của tất cả các em.

Trong 10 lớp 10 năm nay, tập thể 10/1 gồm 41 thành viên do cô giáo Trần Thị Thu Thủy, giáo viên môn Toán chủ nhiệm. Đây là lớp tập trung các học sinh có điểm đầu vào và điểm thi môn Toán khá cao, hay từng đạt giải các môn khoa học tự nhiên trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Bên cạnh những học sinh đạt thành tích cao đã nêu ở trên, còn có các bạn như Nguyễn Phạm Thùy Trang, Nguyễn Huỳnh Phước - giải Ba môn Vật lí; Nguyễn Đoàn Bích Thảo - giải Ba môn Hóa học; Lê Minh Nhật - giải Ba môn Toán... Với sự dìu dắt tận tình của cô Thủy, nhà trường luôn đặt niềm tin các em sẽ những hạt nhân tiêu biểu của các đội tuyển Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin... và các phong trào thi đua khác.

Tập thể 10/2 gồm 40 thành viên, là nơi tập trung những học sinh có điểm tuyển sinh môn Tiếng Anh khá cao, do cô giáo Tiếng Anh Lê Hoàng Uyên My chủ nhiệm. Dẫn đầu điểm tuyển sinh của lớp là Lê Hồng Trinh với 58.3 điểm. Ngoài ra còn có các học sinh đạt giải cao các môn khoa học xã hội trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố như Trần Văn Phước - giải Nhì môn Địa lí, Trương Thị Khánh Huyền - giải Nhì môn Lịch sử; Lê Thị Diệu Trâm - giải Nhì môn Văn. ... Các học sinh của 10/2 sẽ được học chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm, các em cũng sẽ là nòng cốt trong đội tuyển Tiếng Anh và đội tuyển các môn xã hội của trường.

Tập thể 10/3 với sĩ số 39 học sinh sẽ được sự dìu dắt của cô giáo dạy môn Sinh học Hồ Thị Thanh Tâm. Học sinh có điểm tuyển sinh cao nhất là Trần Thị Thanh Tuyền với 55.8, ngoài ra còn có học sinh Mai Thị Thùy Linh đạt giải Ba môn Văn trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Với sự dạn dày nhiều kinh nghiệm của cô giáo chủ nhiệm, chúng ta tin tưởng lớp 10/3 sẽ đạt nhiều thành tích tốt trong năm học 2020-2021.

Tập thể 10/4 gồm 40 học sinh do cô giáo dạy Ngữ văn Phạm Thị Thủy chủ nhiệm. Những học sinh có điểm tuyển sinh cao là Nguyễn Ngọc Ánh Linh 54,5 điểm; Hồ Nhật Thiên 52.8 điểm. Với sự dìu dắt của cô giáo trẻ nhiệt tình, tâm huyết, đa tài, hi vọng tập thể 10/4 sẽ là một trong những chi đoàn đạt được thành tích cao trong học tập và công tác Đoàn.

Tập thể 10/5 với 40 thành viên do cô giáo dạy Lịch sử Nguyễn Khoa Phi Yến chủ nhiệm. Học sinh Nguyễn Đăng Lộc và Đặng Đình Vũ có số điểm dẫn đầu của lớp. Với số lượng nam nữ ngang bằng, cùng với sự tận tâm của giáo viên chủ nhiệm nhiều kinh nghiệm, tập thể 10/5 hứa hẹn sẽ đóng góp nhiều thành tích cao trong phong trào học tập và thể dục thể thao của nhà trường.

Tập thể 10/6 sẽ đồng hành cùng giáo viên chủ nhiệm Mai Thị Tình - giáo viên dạy Sinh học, cũng là một cựu HS của trường THPT Ngũ Hành Sơn khoá đầu tiên. Dẫn đầu điểm tuyển sinh của lớp là Huỳnh Ngọc Huy 52.8 điểm và Nguyễn Thị Ngọc Hà 52 điểm; ... Hi vọng với sự gắn bó và tình cảm dành cho ngôi trường, cô Tình sẽ cùng với những học sinh 10/6 sẽ tạo nên một tập thể đoàn kết, tiến bộ.

Tập thể 10/7 sẽ được sự dìu dắt bởi cô giáo dạy môn Giáo dục công dân Đinh Thị Lan Anh. Đạt điểm tuyển sinh cao có thể kể đến các học sinh Huỳnh Bá Thành 53.8 điểm, Nguyễn Thị Thu Thảo 52.8. Học sinh Nguyễn Vinh Việt Hoàn đạt giải Khuyến khích môn Địa lí trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố. Cùng kinh nghiệm lâu năm trong công tác chủ nhiệm của cô Lan Anh, hi vọng tập thể sẽ nhanh chóng hoà nhập với ngôi trường mới để thi đua lập thành tích vượt bậc trong học tập và rèn luyện.

Tập thể 10/8 năm nay do cô giáo dạy Lịch sử Nguyễn Thị Lệ Thu chủ nhiệm. Về thành tích cao trong kì thi chọn Học sinh giỏi cấp thành phố có học sinh Võ Thị Chi Trúc đạt giải Nhất môn Văn, Hồ Gia Khánh giải Nhất môn Lịch Sử; Đoàn Thị Huyền Ny đạt giải Ba môn Văn. Học sinh Võ Ngọc Thiện đạt điểm tuyển sinh cao nhất lớp với 53.8 điểm, Nguyễn Hữu ĐoànThục 52.3 điểm... Giáo viên chủ nhiệm vừa nhiệt tình lại năng động sẽ cùng Ban cán sự lớp đưa tập thể 10/8 ngày một tiến xa hơn trong mọi lĩnh vực.

Tập thể 10/9 gồm có 39 học sinh sẽ đồng hành cùng thầy giáo Nguyễn Phước Phương, giáo viên dạy Hóa - cũng là một cựu học sinh của THPT Ngũ Hành Sơn khoá III. Lớp 10.9 có các học sinh Huỳnh Thị Ngọc Thu điểm tuyển sinh 53.3 điểm, Trần Tấn Lộc và Trịnh Như Long 51,8 điểm... Với sự dìu dắt của thầy giáo có bề dày công tác Đoàn nhiều năm, 10/9 sẽ là một tập thể hứa hẹn đạt kết quả tốt về phong trào học tập, thể dục thể thao và hoạt động thanh niên.

Lớp 10/10 là nơi quy tụ nhiều học sinh có thành tích tốt như Phan Thị Hoài Nhi đạt điểm tuyển sinh 54 điểm, Đặng Thị Hoàn Mỹ 53,3 điểm, Phạm Duy Thiện với 52 điểm. Học sinh Lê Bảo Long đạt giải Khuyến khích môn Địa lí trong kì thi chọn chọn sinh giỏi cấp thành phố và còn rất nhiều học sinh khác có kết quả học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm cuối cấp. Các em có quyền tin tưởng vào sự dìu dắt của cô giáo dạn dày trong chuyên môn, nhiệt tâm trong công tác chủ nhiệm.

Các em học sinh toàn trường thân mến!

Cách đây hai tháng, nhà trường lưu luyến làm lễ ra trường và công nhận 360 học sinh khối 12 trưởng thành; giờ đây, chúng ta lại hân hoan đón chào một thế hệ mới ngõ ngang bước chân vào ngôi trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn. Dẫu phải tiếp xúc với thầy cô, bạn bè mới lạ, song thầy cô mong rằng các em khối 10 sẽ nhanh chóng xóa tan những bỡ ngỡ ban đầu để thực sự hòa nhập và bắt tay vào học tập và rèn luyện. Thầy cô luôn là những người bạn đồng hành tin cậy của các em. Hãy tiếp bước truyền thống mà bao lớp đàn anh đã gây dựng được, hãy vượt mọi khó khăn để vươn lên các em nhé bởi *“trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng”*(Nguyễn Bá Học).

Trước thềm năm học mới, xin kính chúc các vị phụ huynh sức khỏe, quý thầy cô giáo cùng nhân viên nhà trường công tác tốt, chúc toàn thể học sinh học tập, rèn luyện tốt. Chúc một năm học mới đầy thắng lợi!

Hội đồng sư phạm trường Trung học phổ thông Ngũ Hành Sơn